

**ĐẨY NHANH GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG...**

(Tiếp theo trang 1)

Đó là một trong những yêu cầu của đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ tại hội nghị trực tuyến toàn quốc về đón đốc đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 và thực hiện chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội t55 chức năng ngày 21/2. Các đồng chí: Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Trần Hồng Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo các bộ, ngành trung ương dự hội nghị tại điểm cầu Chính phủ.

Tại điểm cầu Thái Bình, đồng chí Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị, địa phương dự hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Tình hình kinh tế trong nước và thế giới có nhiều diễn biến khó khăn, để bảo đảm cho nền kinh tế đủ sức chống chịu trước những tác động tiêu cực và tạo đà phát triển thì việc giải ngân, sử dụng vốn đầu tư công hiệu quả kết hợp thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội là nhiệm vụ, giải pháp quan trọng, trọng tâm trong

năm 2023. Thủ tướng Chính phủ đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá đúng thực trạng giải ngân vốn đầu tư công năm 2022, rút ra bài học kinh nghiệm, chia sẻ mô hình cách làm hay để giải ngân nhanh và hiệu quả nguồn vốn này.

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, năm 2022, tổng vốn ngân sách nhà nước các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đã phân bổ, giao kế hoạch chi tiết cho các nhiệm vụ, dự án hơn 550 nghìn tỷ đồng, đạt 95,1% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023 được Quốc hội quyết nghị gần 712 nghìn tỷ đồng, trong đó số vốn chưa phân bổ chi tiết hơn 4.600 tỷ đồng vốn ngân sách trung ương. Căn cứ số vốn hơn 707 nghìn tỷ đồng đã được Quốc hội phân bổ chi tiết cho từng bộ, cơ quan trung ương, địa phương, Thủ tướng Chính phủ đã giao kế hoạch vốn 100% số vốn Quốc hội quyết nghị. Đến ngày 17/2/2023, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đã phân bổ, giao kế hoạch chi tiết cho danh mục nhiệm vụ, dự án gần 600 nghìn tỷ đồng, đạt 84,2% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Ước thanh toán đến 31/1/2023 là gần 13 nghìn tỷ đồng, đạt 1,81% kế hoạch. Về tình hình

triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, sau 1 năm thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP, Chính phủ, các bộ, cơ quan trung ương, địa phương đã giải ngân các chính sách hỗ trợ đến tháng 1/2023 ước đạt 80,5 nghìn tỷ đồng. Về chi đầu tư phát triển, trong tổng số vốn 176 nghìn tỷ đồng, Thủ tướng Chính phủ đã giao gần 150 nghìn tỷ đồng cho 94 nhiệm vụ, dự án; đã báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến với số vốn gần 15 nghìn tỷ đồng cho 129 dự án.

Hội nghị đã nghe đại diện các địa phương, các bộ, ngành thảo luận làm rõ những kinh nghiệm và tồn tại, hạn chế trong công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2022; đề xuất một số giải pháp nhằm khơi thông nguồn lực, giải ngân nhanh, hiệu quả vốn ngân sách nhà nước cho các chương trình, nhiệm vụ, dự án phục vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao các ý kiến tham luận, những kinh nghiệm được chia sẻ tại hội nghị của các địa phương và các bộ, cơ quan trung ương. Điểm lại những kết quả nổi bật đạt được, phân tích chỉ rõ hạn chế và nguyên nhân trong công tác giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện chương trình

phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, Thủ tướng đề nghị các cấp, các ngành tập trung khắc phục, giải quyết dứt điểm những tồn tại, vướng mắc. Nhằm đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, phát huy hiệu quả nguồn vốn, Thủ tướng yêu cầu các cấp, các ngành rà soát xử lý các vướng mắc về pháp lý; phát huy tinh tích cực, chủ động trong chỉ đạo điều hành và bám sát điều kiện thực tiễn để triển khai công việc. Giải ngân không dàn trải, cần đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền. Khẩn trương phân bổ chi tiết toàn bộ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023 được giao. Bố trí đủ vốn theo tiến độ thực hiện cho các dự án quan trọng quốc gia, dự án phát triển hạ tầng trọng điểm. Chủ động các điều kiện cần thiết về mặt bằng, nhân lực, vật tư để đẩy nhanh tiến độ các dự án. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm trong giải ngân vốn đầu tư công. Nâng cao chất lượng công tác lựa chọn đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công; chuẩn bị tốt công tác đầu tư; cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số; chia sẻ thông tin dữ liệu.

Thủ tướng chỉ đạo trong tháng 2 sẽ tháo gỡ vướng mắc về lãi suất ngân hàng tạo động lực cho hoạt động đầu tư, sản xuất góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

**KHÁCH ĐUÀN**

**TIẾP TỤC ĐỔI MỚI...**

(Tiếp theo trang 1)

và tổ chức chương trình giám sát năm 2023 phù hợp, chặt chẽ, hiệu quả; chủ động tham gia các vấn đề giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; đồng thời lựa chọn một số chuyên đề giám sát ở địa phương có trọng tâm, trọng điểm, được cử

tri, nhân dân quan tâm. Tổ chức tốt việc lấy phiếu tín nhiệm đối với những người do Quốc hội, HĐND phê chuẩn. Tiếp tục đổi mới công tác quy hoạch đại biểu chuyên trách nhằm xây dựng đội ngũ đại biểu kế cận thật sự coi trọng chất lượng và cơ cấu.

**TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ THÁI BÌNH...**

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao cờ thi đua của Chính phủ cho Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình.

**Ra mắt tổ hợp tác may gia công**

Chiều ngày 21/2, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Bình và Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vũ Đông tổ chức ra mắt tổ hợp tác may gia công. Tổ hợp tác may gia công xã Vũ Đông có 25 thành viên ban đầu, hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự đầu tư, tự quản, bảo đảm thu nhập ổn định cho các thành viên. Việc thành lập tổ hợp tác may gia công tạo điều kiện cho các chị em gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm làm nghề, có việc làm và mức thu nhập ổn định. Điểm thuận lợi của việc tham gia tổ hợp tác là các chị em phụ nữ có thể làm việc tại nhà,

không phải đi xa, thuận tiện chăm lo cho con cái, gia đình. Việc thành lập tổ hợp tác không chỉ tận dụng các nguồn lực xây dựng các mô hình kinh tế hợp tác để tăng thu nhập, cải thiện đời sống hội viên mà còn khẳng định vai trò, vị thế của người phụ nữ trong phát triển kinh tế - xã hội. Đây là một trong những hoạt động chào mừng 113 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2023) của các cấp hội phụ nữ thành phố Thái Bình.

**XUÂN PHƯƠNG**



Lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Thành ủy Thái Bình tham quan tổ hợp tác may gia công.



Các đồng chí lãnh đạo Bộ Y tế, UBND tỉnh và đại biểu cắt băng khai trương Bệnh viện Đa khoa Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình.

**KIẾN XƯƠNG**

**Phần đầu hoàn thành gieo cấy lúa xuân trước ngày 25/2**



Kiến Xương có 3.300ha được cấy máy.

Vụ xuân năm nay, huyện Kiến Xương phần đầu gieo cấy hơn 11.000ha, trong đó chủ yếu là các giống lúa ngắn ngày. Những ngày qua, tranh thủ thời tiết thuận lợi, các địa phương trên địa bàn huyện đã huy động máy móc, nhân lực tập trung gieo cấy lúa xuân. Đến nay, toàn huyện đã gieo cấy được trên 8.500ha, đạt gần 80% diện tích, trong đó có trên 3.300ha cấy máy. Kiến Xương phần đầu hoàn thành gieo cấy lúa xuân trước ngày 25/2.

Với mục tiêu phần đầu năng suất lúa vụ xuân đạt trên 71 tạ/ha, cùng việc khẩn trương hoàn thành gieo cấy lúa

xuân đối với diện tích còn lại, ngành nông nghiệp huyện Kiến Xương đã tập trung chỉ đạo các địa phương tuyên truyền, hướng dẫn bà con nông dân chuyển trọng tâm sang chăm sóc, bảo vệ cho lúa sau cấy. Trong đó, tập trung điều tiết nước hợp lý để tạo điều kiện cho lúa sinh trưởng, phát triển; chú trọng diệt ốc bươu vàng và diệt chuột bảo vệ sản xuất ngay từ đầu vụ, sử dụng phân bón hợp lý đối với từng giai đoạn phát triển của cây lúa; thường xuyên thăm đồng để kịp thời phát hiện và phòng, trừ các loại sâu bệnh bảo vệ an toàn cho lúa xuân phát triển.

**THU THỦY**

**VŨ THƯ**

**Tập trung tái đàn vật nuôi**

Sau tết Nguyên đán Quý Mão, đàn gia súc, gia cầm thương phẩm trên địa bàn huyện Vũ Thư giảm nhiều do đã được xuất bán để phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng. Hiện nay, các trang trại, hộ chăn nuôi bắt đầu tái đàn để duy trì quy mô chăn nuôi, ổn định sản xuất. Theo Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện, tổng đàn lợn trên địa bàn huyện ước khoảng 75.000 con, đàn trâu, bò 5.500 con, đàn gia cầm

800.000 con. So với thời điểm sau tết Nguyên đán Quý Mão, tổng đàn tăng khoảng 2%. Mức tăng này thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái do ảnh hưởng của giá thức ăn chăn nuôi tăng cao trong khi giá bán gia súc, gia cầm lại giảm nên đã ảnh hưởng đến tâm lý tái đàn của người chăn nuôi. Để đạt mục tiêu năm 2023, tổng đàn lợn đạt 110.000 con, trâu, bò đạt 8.500 con, đàn gia cầm 1,4 triệu con, ngành nông nghiệp huyện Vũ Thư đã

tập trung thực hiện nhiều giải pháp. Trong đó, phân công nhiệm vụ cho ngành chuyên môn hướng dẫn người chăn nuôi tái đàn, tăng quy mô hợp lý như: khuyến cáo người chăn nuôi thường xuyên tìm hiểu thông tin về độ bão và diễn biến thị trường, lượng cung cầu để đầu tư số lượng đàn phù hợp với điều kiện sản xuất. Về công giống, người chăn nuôi nên duy trì đàn giống bố mẹ để bảo đảm nguồn con giống có chất lượng. Đối với những cơ sở, hộ chăn nuôi nhập con giống bên ngoài, cần tìm hiểu các cơ sở có uy tín, có giấy chứng nhận kiểm dịch, bố trí nuôi cách ly ít nhất 2 tuần trước khi nhập đàn.

Hiện nay đang là thời điểm giao mùa, độ ẩm không khí cao là điều kiện để dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm phát triển, người chăn nuôi chú trọng tiêm vắc-xin phòng bệnh và áp dụng các biện pháp bảo vệ đàn vật nuôi như cải tạo chuồng trại, vệ sinh khử trùng khu vực chăn nuôi. Bên cạnh đó, cung cấp thức ăn, nước uống sạch, khô, phân ăn bảo đảm đầy đủ dinh dưỡng để nâng cao sức đề kháng cho đàn gia súc, gia cầm và áp dụng các quy trình chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học để hạn chế dịch bệnh.

**TIẾN DUNG**  
(Đài TTTT Vũ Thư)

**Thiết bị y tế AI - bước đột phá trong quy trình xét nghiệm máu**

(vietnamplus.vn) Trường nhóm nghiên cứu cho biết mô hình sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) mới học cách nhận biết tế bào bình thường hay bất thường với độ chính xác hơn 90% trong thời gian rất ngắn. Một nhóm nghiên cứu y khoa Trung Quốc đã phát triển mô hình sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để đẩy nhanh tốc độ và tự động hóa quá trình phân tích máu, qua đó giúp các phòng xét nghiệm cung cấp kết quả nhanh và chính xác hơn cho các bác sĩ. Mỗi ngày các phòng xét nghiệm trong bệnh viện thường phân tích hàng triệu tế bào máu để chẩn đoán bệnh, một công việc lặp đi lặp lại thường được các kỹ thuật viên thực hiện thủ công với việc lần lượt kiểm tra các mẫu máu qua kính hiển vi. Phết máu ngoại vi là kỹ thuật được thực hiện để kiểm tra một mẫu máu

ngoại biên bằng kính hiển vi xem kích thước, hình dạng và số lượng các loại tế bào máu khác nhau. Đây là một phần của chẩn đoán lâm sàng quan trọng về rối loạn máu và hệ bạch huyết. Tuy nhiên, việc phân tích các hình ảnh phết máu dưới kính hiển vi hiện nay mất nhiều thời gian và chủ yếu dựa vào kỹ năng và kinh nghiệm của kỹ thuật viên. Nhiều phòng khám Trung Quốc ở tuyến cơ sở đang thiếu các chuyên gia được đào tạo, dẫn đến tỷ lệ chẩn đoán bệnh thấp. Trong bối cảnh đó, mô hình AI mới được đánh giá là bước đột phá vì có tiềm năng cách mạng hóa cách thức các phòng xét nghiệm phân tích mẫu máu, hợp lý hóa quy trình đánh giá và cảnh báo những bất thường tiềm ẩn với hiệu quả vượt trội. Dựa trên 2.500 hình ảnh phết máu qua kính hiển vi của bệnh nhân

tại Bệnh viện Xinqiao ở thành phố Trùng Khánh thuộc Đại học Quân y từ năm 2018 đến năm 2022, các nhà nghiên cứu đã phát triển mô hình với sự trợ giúp của AI, biến các kính hiển vi của các chuyên gia thu thập được thành các thuật toán. Bác sĩ Peng Xianguai, trưởng nhóm nghiên cứu cho biết, AI học cách nhận biết tế bào bình thường hay bất thường với độ chính xác hơn 90% trong thời gian rất ngắn. Thông thường, các kỹ thuật viên phải mất khoảng 30 phút hoặc hơn để kiểm tra mẫu máu và đưa ra một bản kết quả, trong khi mô hình AI chỉ cần vài phút cho một trường hợp. Bác sĩ Peng Xianguai cũng thích đề xuất, xác thực và thử nghiệm mô hình AI này, nhóm của ông đã cung cấp cho mô hình này dữ liệu của 300.000 tế bào hồng cầu được thu

thập trong 5 năm. Kết quả cho thấy mô hình AI có thể xác định chính xác 49 loại tế bào máu bất thường, chiếm phần lớn các bệnh thông thường. Theo bác sĩ Peng Xianguai, ngoài việc nuôi công việc thủ công, thiết bị y tế AI này sẽ hỗ trợ các kỹ thuật viên thiếu kinh nghiệm trong việc đạt được trình độ của chuyên gia và tăng hiệu suất công việc. Cơ sở dữ liệu AI có thể tích lũy thông tin không giới hạn, giúp chẩn đoán chính xác và khoa học hơn. Bác sĩ Zhang Xi, người đứng đầu Trung tâm huyết học của Bệnh viện Xinqiao cho biết, mô hình AI này được cấp giấy phép thiết bị y tế cấp 2 hồi tháng 9/2022 và đã được cấp 32 bằng sáng chế. Một số đại học y trong nước đã bày tỏ quan tâm hợp tác với nhóm nghiên cứu.

**Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19**

**Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 21/2**

**Việt Nam: Ghi nhận 9 ca mắc Covid-19 mới**  
Bản tin phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế cho biết, ngày 21/2, cả nước ghi nhận 9 ca mắc Covid-19, giảm nhẹ so với ngày trước đó, không có ca mắc Covid-19 tử vong.  
Trong ngày, có 3.869 mũi vắc-xin được tiêm. Đến nay, cả nước đã tiêm được hơn 266,2 triệu mũi vắc-xin phòng Covid-19.

**Thái Bình: Không ghi nhận ca mắc Covid-19 mới**  
Ngày 20/2, các cơ sở y tế không tiếp nhận thêm bệnh nhân mắc Covid-19 mới.  
Trong ngày, có gần 800 mũi vắc-xin được tiêm. Tính đến hết ngày 20/2, Thái Bình đã tiêm được hơn 4,340 triệu mũi vắc-xin phòng Covid-19; trong đó, người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm mũi 3 đạt 95,63%; trẻ từ 12 - 17 tuổi đã tiêm mũi 3 đạt gần 69,5%; trẻ từ 5 - 11 tuổi đã tiêm mũi 1 đạt 93,21%, tiêm đủ 2 mũi vắc-xin là 72,41%.

**DUY TÙNG**

**SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19**

SỐ Y TẾ: 0969.851.212 | TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH: 0931.581.292 - 0914.590.476  
0227.3640.786 | 0227.3831.885